

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Khóa XIV và sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV**

Căn cứ Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2021 về kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và Báo cáo số 44/BC-TTHĐND ngày 13/8/2021 về kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Khóa XIV và sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV như sau:

## **PHẦN I**

### **NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN TIẾP THU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021**

#### **I. Về lĩnh vực kinh tế:**

**1. Cử tri thôn Long Nang và thôn Chung Năng - Thị trấn Đắk Glei:** đề nghị UBND huyện Đắk Glei quan tâm chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện kiểm tra và có phương án hỗ trợ một số vị trí đất cấp cho dân làm nhà tại điểm tái định cư có nguy cơ sạt lở mái taluy dương và sụt lún người dân không dám làm nhà ở.

#### **\* Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện kiểm tra thực tế, kết quả khi triển khai xong dự án do các nguyên nhân khách quan như: Thời tiết mưa nhiều, địa chất tại 02 điểm tái định cư Chung Năng và Long Nang là đất pha cát khi gặp mưa nhiều đất dễ bão hòa nên dẫn đến nguy cơ sạt lở.

Để đảm bảo cho người dân có cuộc sống ổn định lâu dài UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo UBND thị trấn rà soát quỹ đất dự phòng còn lại bố trí cho các hộ gia đình đang nằm trong vị trí có nguy cơ sạt lở cao sang quỹ đất dự phòng để người dân ổn định làm nhà (*đặc biệt là tại thôn Long Nang*) đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật khi xây dựng nhà.

**2. Cử tri Nguyễn Thị Sáng (thôn Đắk Xanh- Thị trấn Đắk Glei):** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm giải phóng mặt bằng khu vực cấp đất làm Hội trường thôn Đắk Xanh để Ban công tác mặt trận thôn sớm xây dựng hội trường và ổn định hoạt động (*hiện nay vẫn còn cơ quan điện lực cũ và 01 cột ăng ten chưa tháo dỡ*).

#### **\* Trả lời:**

Để bảo đảm cho người dân trong thôn Đắk Xanh sớm ổn định sinh hoạt khu dân cư, đồng thời, thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, ngày 12/8/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1553/UBND-KTHT xin ý kiến Sở Tài

nguyên Môi trường và Sở Tài chính hướng dẫn các thủ tục xử lý về đất đai, tài sản trên theo quy định pháp luật để tạo điều kiện cho thôn sớm có chỗ sinh hoạt. Ngày 31/8/2021 Sở Tài chính có ý kiến trả lời tại Công văn số 3510/STC-QLGCS cụ thể như sau:

- UBND tỉnh Kon Tum không quản lý các đơn vị Bưu điện huyện Đăk Glei và Điện lực huyện Đăk Glei (*Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý*), tài sản của 02 doanh nghiệp nêu trên là tài sản công tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý. Do đó, trường hợp chuyển giao về Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất của các đơn vị này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ<sup>1</sup>.

- UBND huyện xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới sẽ chủ động phối hợp Bưu điện tỉnh Kon Tum và Điện lực tỉnh Kon Tum báo cáo Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp các sở ban ngành kiểm tra hiện trạng nhà, đất để lập phương án sắp xếp lại; tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

**3. Cử tri Nguyễn Trí Phương, thôn 16-5 thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo:

*3.1. Đối với Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện trước khi cắt nước sinh hoạt cần thông báo trước cho người dân 2-3 ngày để chủ động; Xe gom chở rác thải cần đi theo khung giờ nhất định tạo thuận tiện cho các hộ dân thu gom và xử lý rác thải.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện có thông báo bằng văn bản gửi UBND xã Đăk Pék và thị trấn Đăk Glei hoặc trên Đài truyền thanh không dây về lịch trình cắt nước và thu gom rác thải để người dân biết chủ động trong sinh hoạt.

*3.2. UBND huyện tăng cường quản lý các thủy điện trên địa huyện (Thủy điện Đăk Pru 1) nhất là việc xả nước thủy điện dẫn đến gây ngập úng vùng hạ lưu.*

**\* Trả lời:**

- Trong thời gian qua, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý hoạt động và khai thác của các thủy điện trên địa bàn huyện, trong đó có thủy điện Đăk Pru 1. Đặc biệt, ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình và vùng hạ dụ thủy điện Đăk Pru 1; qua đó đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án đã phê duyệt.

- Về việc xả lũ gây ngập úng: Theo Báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei thì Dự án thủy điện Đăk Pru 1 là dự án thủy điện nhỏ, là loại thủy điện

---

<sup>1</sup> Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều này) do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý; do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn địa phương khác.

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp tham gia ý kiến bằng văn bản đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên cơ sở đề nghị của Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

không có hồ chứa, không trữ được nước và không điều tiết được nước, nhà máy chạy dựa vào thế năng nên lưu lượng chạy máy phát điện rất ít. Do lưu vực lòng hồ có hình dốc, khi mưa lớn xảy ra lũ ống và lũ quét rất nhanh, hồ thủy điện không có khả năng điều tiết và cắt được lũ, toàn bộ lưu lượng lũ đều chảy qua tràn, nhà máy không có khả năng giảm được lưu lượng lũ và không xả làm tăng thêm lưu lượng lũ.

**4. Cử tri A Phèng, Phó chủ tịch UBMT TQVN xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT có văn bản giao UBND xã Đăk Môn quản lý, vận hành công trình đập thủy lợi Đăk Kít do Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư theo dự án nguồn vốn ADB. Từ ngày 03/11/2020 UBND tỉnh Kon Tum đã bàn giao cho UBND huyện Đăk Glei quản lý, tuy nhiên từ ngày bàn giao cho đến nay UBND huyện chưa có văn bản giao UBND xã quản lý, vận hành, gây khó khăn cho công tác quản lý.

**\* Trả lời:**

- Công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít do Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum làm Chủ đầu tư. Đã đầu tư xây dựng từ năm 2019 và cuối năm 2020 đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác và sử dụng. Ngày 03/11/2020, Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum bàn giao Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Môn cho UBND huyện Đăk Glei quản lý, khai thác sử dụng vận hành công trình.

- Trên cơ sở đó, ngày 28/9/2021 UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã và các ban, ngành của xã đã tiến hành bàn giao các thủ tục, tài liệu hồ sơ có liên quan đến công trình thủy lợi Đăk Kít cho UBND xã Đăk Môn quản lý sử dụng, khai thác vận hành công trình theo đúng quy định hiện hành.

**II. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần:**

**1. Cử tri A Lương – thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đoạn thôn Đăk Ra đi Đăk Nhoong trời mưa thường xuyên bị ngập úng nhà cửa, gây ô nhiễm giếng nước rất khó khăn trong sinh hoạt của các hộ dân cũng như nguy hiểm cho người dân lưu thông trên tuyến đường này.

**\* Trả lời:**

- Về đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đăk Ra đi Đăk Nhoong, dự án này BQL dự án đầu tư xây dựng đã lập dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 86.514 triệu đồng. UBND huyện đã trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 24/8/2020, tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách tỉnh không đáp ứng hết được nên hiện nay chưa được đầu tư xây dựng. Với mức đầu tư khá lớn huyện không có khả năng thực hiện. Vì vậy hiện nay UBND huyện sẽ có trách nhiệm tiếp tục trình UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh xem xét đầu tư.

- Ý kiến đầu tư theo đề xuất của cử tri A Lương – thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei là hết sức cần thiết. UBND huyện xin tiếp thu và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm cấp kinh phí để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trên.

## PHẦN II

### NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN TIẾP THU SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

#### I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ

**1. Cử tri Y Lam - thôn Dục Lang xã Đăk Long:** Dự án làm đường liên xã từ xã Đăk Long đi xã Đăk Nhoong cuối năm 2014 – 2015, hộ gia đình được hỗ trợ, đền bù 26.000.000 do ảnh hưởng đất, cây cối, hoa màu, nhưng thực tế chỉ cho gia đình tạm ứng 5.000.000 đồng số tiền còn lại 21.000.000 đồng hiện nay chưa chi trả. Đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của huyện xem xét sớm giải quyết cho gia đình.

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với HĐND; UBND xã Đăk Long và thôn trưởng Dục Lang làm việc với hộ gia đình A Phen và Y Lam. Qua xác minh và báo cáo của đơn vị được giao, gia đình đã nhận đủ số tiền 26.910.000 đồng theo như phương án đã phê duyệt chứ không phải như ý kiến của cử tri.

**2. Cử tri Y Đồi thôn Dục Lang xã Đăk Long:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Glei kiểm tra, xác minh hỗ trợ đền bù nội dung trụ điện 3 pha kéo từ nhà ông Trần Văn Phương thôn Pêng Blong đến xưởng mộc Du Văn Tiên (cũ) thôn Dục Lang vì có 2 trụ điện kéo qua diện tích đất của hộ ông A Túc.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên kiểm tra, khảo sát thực tế điểm cử tri Y Đồi kiến nghị. Trụ điện kéo qua diện tích đất của hộ A Túc thuộc đường dây 22kV Đăk Tu đi Đăk Xây, được ngành điện cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 03 pha năm 2015, thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vay vốn KFW chưa sử dụng hết).

- Qua rà soát, hộ gia đình ông A Túc, thôn Dục Lang đã được hỗ trợ, đền bù phần diện tích đất hành lang bị ảnh hưởng bởi lưới điện thuộc dự án, với số tiền **2.300.000** đồng (*Kèm theo quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Đăk Glei về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xây dựng công trình: Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vay vốn KFW chưa sử dụng hết)*).

**3. Cử tri thôn Đăk Tu xã Đăk Long:** Đề nghị Điện lực huyện kiểm tra và hạ trạm biến áp 3 pha tại nhóm 1, thôn Đăk Tu để phục vụ sản xuất cho người dân.

**\* Trả lời:**

- Hiện tại, Nhóm 1, thôn Đăk Tu được cấp điện từ đường dây hạ thế sau TBA Đăk Tu 2 - 25kVA-12,7/2x0,23kV sử dụng điện 01 pha.

- Về nhu cầu kéo điện 3 pha của cử tri kiến nghị, UBND huyện xin tiếp tục và sẽ chỉ đạo Điện lực huyện đăng ký danh mục đề xuất lên cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, khi nào có vốn sẽ triển khai thực hiện để phục vụ Nhân dân.

**4. Cử tri thôn Đông Nây, xã Đăk Man:** Đề nghị UBND huyện hỗ trợ giống cây dược liệu như sâm dây để nhân dân vận dụng thay đổi cây trồng có giá trị cao, góp phần giảm nghèo trên địa bàn.

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Đông Nây – xã Đăk Man

- Nhằm khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống của Người dân trên địa bàn huyện, UBND huyện đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với bao tiêu sản phẩm và thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do các nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh chưa được phân bổ dẫn đến khó khăn cho quá trình triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất triển khai các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn (nếu được cấp trên phân bổ kinh phí), trong đó chú trọng các vùng, cây con giống có giá trị cao như Sâm dây,.. cũng như phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương.

**5. Cử tri thôn Măng Khênh, xã Đăk Man:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bàn giao cửa hàng thương mại về xã Đăk Man quản lý sử dụng để nhân dân giới thiệu các mặt hàng sản xuất tại xã, phục vụ chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện Tiêu chí số 7 về Nông thôn mới.

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã ban hành công văn số 1457/UBND–QLCS ngày 04/8/2021 yêu cầu các cơ quan đơn vị UBND các xã thị trấn tiếp nhận và đề xuất phương án sử dụng tài sản là nhà đất sau khi tiếp nhận, trong đó có cửa hàng thương mại xã Đăk Man. Hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch đang tổng hợp nhu cầu chung tham mưu UBND huyện xin ý kiến Thường trực Huyện ủy để có phương án bố trí sắp xếp phù hợp theo tình hình thực tế.

**6. Cử tri 02 thôn Đông Lốc và Măng Khênh, xã Đăk Man:** Đề nghị huyện quan tâm san ủi khu mặt bằng tái định cư cho các hộ đang sinh sống dưới đường dây 500kv, nằm trong hành lang quản lý đường bộ dọc đường Hồ Chí Minh có nguy cơ sạt lở cao không có đất ở.

**\* Trả lời:**

- Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, ngày 04/10/2021 UBND tỉnh đã tổng hợp, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện các dự án bố trí dân cư cấp bách trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó đề nghị bố trí sắp xếp dân cư vùng sạt lở, vùng thiên tai và vùng ĐBKK trên địa bàn tại xã Đăk Man 80 hộ, 315 khẩu, kinh phí 49.000 triệu đồng.

- Trong thời gian tới khi có kinh phí của Trung ương được hỗ trợ, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện dự án theo thứ tự xem xét, ưu tiên đảm bảo quy định của chương trình dự án đưa ra.

**7. Cử tri thôn Đông Nây, xã Đăk Man:** Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực huyện Đăk Glei bố trí một số cột điện nhánh gần nhà rông thôn Đông Nây (10 hộ), hiện nay cột điện bằng cây gỗ do dân tự kéo có nguy cơ gãy đổ rất nguy hiểm.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên liên hệ ông A Nghiêm (thôn trưởng thôn Đông Nây) và xuống khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Hiện tại, nhóm hộ mà cử tri được cấp điện từ đường dây hạ thế sau TBA Đăk Man 2 - 25kVA-12,7/2x0,23kV, người dân đang kéo điện từ trụ cuối hạ thế của ngành điện về nhà cách xa khoảng 300 mét.

- Hiện nay, UBND huyện Đăk Glei đã có văn bản đăng ký kéo điện cho các hộ dân trên bằng nguồn năng lượng tái tạo, gửi Sở Công thương tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện nhằm phục vụ cho các hộ dân trên địa bàn thôn (*Kèm theo Công văn số 1727/UBND-KTHT ngày 31/8/2021 về việc đăng ký nhu cầu cấp điện hộ dân nông thôn bằng năng lượng tái tạo*).

**8. Cử tri thôn Ri Nặm xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết dứt điểm ranh giới giữa 2 xã Đăk Môn và xã Đăk Long.

**\* Trả lời:**

Căn cứ tại khoản 1, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: “*Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương*”. Do đó, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Môn phối hợp với UBND xã Đăk Long kiểm tra, rà soát địa giới hành chính giữa 02 xã và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

**9. Cử tri thôn Măng Lon xã Đăk Môn:** Đề nghị điện lực Đăk Glei sớm di dời trụ điện sát nhà rông của thôn vì hiện nay thôn đang có kế hoạch sửa chữa nhà rông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên xuống gặp trực tiếp ông A Miền (thôn trưởng thôn Măng Lon) để khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, vị trí dự kiến xây dựng nhà rông thôn Măng Lon nằm giữa khoảng trụ A7-A8 thuộc đường dây hạ thế sau TBA Măng Lon, chiều cao pha - đất tại khoảng trụ này là 6,5 mét, đảm bảo an toàn theo đúng Quy phạm trang bị điện của ngành điện (chiều cao an toàn  $\geq 5,5$  mét).

- Tuy nhiên, theo kiến nghị của người dân, nhà rông dự kiến xây dựng có đỉnh mái cao khoảng 6,0 mét. Điện lực huyện đã khảo sát, lắp đặt tháp chụp tại vị trí A7 nhằm nâng cao dây dẫn, hiện tại chiều cao dây dẫn so với mặt đất sau khi tháp trụ khoảng 8,5 mét, hiện nay hoàn thành xong và đảm bảo chiều cao để thôn xây dựng nhà rông.

**10. Cử tri thôn Ri Nặm xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện quan tâm phân khai nguồn vốn vay giải quyết việc làm để nhân dân phát triển kinh tế.

**\* Trả lời:**

- Thời gian qua nhu cầu về vốn vay Giải quyết việc làm của người dân rất lớn, năm 2020 Phòng Giao dịch chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện xây dựng kế hoạch tín dụng để thực hiện cho vay năm 2021 đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn toàn huyện là 13 tỷ đồng, trong khi đó từ đầu năm đến nay vốn được phân bổ về để thực hiện giải ngân là 4,9 tỷ đồng. Với nguồn vốn phân bổ về rất

ít, đơn vị cũng đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên xem xét bổ sung nguồn vốn giải quyết việc làm cho huyện Đăk Glei nhưng nguồn vốn giải quyết việc làm của toàn hệ thống cũng rất hạn chế.

- Trong các năm qua được sự quan tâm của UBND huyện hàng năm đã trích một phần ngân sách huyện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Do đó, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đề xuất lên cấp trên xem xét bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của người lao động trên địa bàn huyện.

**11. Cử tri thôn Đăk Nai xã Đăk Môn:** Đề nghị HĐND-UBND huyện về việc mua thẻ BHYT vào tháng 8, 9 là tháng khó khăn nhất cần gia hạn hết năm 2021.

**\* Trả lời:**

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo đó thẻ BHYT của người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tại xã Đăk Môn sẽ không còn giá trị sử dụng từ 01/7/2021. Tuy nhiên, UBND tỉnh Kon Tum đã cho chủ trương và chi tiền mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh bị ảnh hưởng giảm thẻ theo Quyết định 861/QĐ-TTg được gia hạn thêm 01 tháng để các cấp chính quyền, các ngành thực hiện việc thông tin, truyền thông để người dân biết về việc giảm thẻ BHYT. Giao cơ quan BHXH thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ của người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của các xã bước đầu phát triển (trong đó có xã Đăk Môn) từ 01/8/2021.

- Việc cấp mới, giảm thẻ BHYT đối với người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các xã bước đầu phát triển là thực hiện theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, UBND huyện Đăk Glei lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Hiện nay nguồn thu ngân sách của huyện còn hạn chế không có kinh phí để mua thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2021 cho người dân được. Vì vậy, người dân tộc thiểu số, người kinh sinh sống trên địa bàn xã Đăk Môn không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT phải chủ động liên hệ UBND cấp xã, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT tại các thôn để mua thẻ BHYT hộ gia đình và liên hệ nhà trường, người làm công tác y tế trường học để mua BHYT cho học sinh. Nội dung xin gia hạn thẻ BHYT của người dân tộc thiểu số đến hết năm 2021 UBND huyện đã có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum để có ý kiến phản ánh với Quốc Hội, chính phủ) để được xem xét giải quyết.

**12. Cử tri thôn Ri Nặm xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện xem xét theo người dân phản ánh tại sao đi khám bệnh phòng khám đa khoa khu vực xã phát thuốc dân về uống không khỏi.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tra cứu lịch sử khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn, tất cả mọi người dân đến khám bệnh, chữa

bệnh đều được khám, chẩn đoán theo đúng phác đồ và quy trình chuyên môn của Bộ Y tế.

- Việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú về liều lượng, cách dùng áp dụng theo đúng Thông tư Số: 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh, phẩm trong điều trị ngoại trú.

- Ngoài ra hiệu quả của việc điều trị cho một bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tuân thủ phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng và chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

- Ý kiến phản ánh của cử tri thôn Ri Nặm đã được Trung tâm Y tế ghi nhận. Tuy nhiên qua xác minh lại thông tin tại thôn thì cử tri chỉ nói chung chung không chỉ ra cụ thể bệnh nhân nào, bị bệnh gì, để có cơ sở xác minh việc chẩn đoán, điều trị có đúng theo phác đồ của Bộ Y tế để có phương án chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với cá nhân vi phạm.

**13. Cử tri thôn Măng Lon xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện xem xét và tăng thêm thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế từ 1 năm đến 2 năm.

**\* Trả lời:**

Việc thực hiện hiện chính sách BHYT được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật BHYT, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, theo quy định BHYT là quỹ ngắn hạn, chỉ có giá trị sử dụng trong 01 năm tài chính, người tham gia có thể mua thẻ BHYT đóng theo hạn sử dụng 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng và thẻ BHYT chỉ có giá trị trong phạm vi thời gian tương ứng với số tiền và thời gian người tham gia mua nên không thể gia hạn thêm 1 năm theo yêu cầu của cử tri.

**14. Cử tri thôn Pêng Sal Pêng xã Đăk Pék:** Đề nghị Điện lực huyện khảo sát và làm trụ điện đi vào đường bê tông xóm 1, 4 vì hiện nay người dân đang sử dụng các trụ tạm bợ không đảm bảo an toàn.

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên liên hệ ông A Vít (thôn trưởng thôn Pêng Sal Pêng) để khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Việc kéo trụ điện đi vào đường bê tông xóm 1, 4 thuộc thôn Pêng Sal Pêng, Điện lực Đăk Glei đã khảo sát, đăng ký danh mục gửi Công ty Điện lực Kon Tum và đã được phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng năm 2022 (*Kèm theo văn bản số 1464/KTPC-KH&VT+KT ngày 09/04/2021 của công ty Điện lực Kon Tum về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2022*) và gửi Tổng công ty Điện lực Miền Trung tổng hợp, xem xét đầu tư nhằm phục vụ cho Nhân dân.

**15. Cử tri Y Hiếu thôn Đông Thượng xã Đăk Pék:** Điện lực huyện Đăk Glei kéo điện đi qua khu vườn của gia đình và có chặt cây ăn quả của gia đình (*gồm mít, thanh long và các loại cây ăn quả khác*) nhưng không thông báo cho gia đình biết và không đền bù. Đề nghị xem xét, giải quyết.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên gặp trực tiếp ông Ksor Nel (chồng bà Y Hiếu) để kiểm tra thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, điểm cử tri kiến nghị là đường dây hạ thế 01 pha thuộc TBA Đông Sông, đường dây này được UBND xã Đăk Pét đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 2009, sau đó bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý.



- Khoảng trụ C5-C6 thuộc đường dây này có đi qua vườn cây ăn quả (*mít, thanh long ...*) của hộ gia đình bà Y Hiếu. Theo thời gian, cây lớn sẽ cạ vào dây điện, do đó dễ tránh chạm chập, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong Nhân dân, nhân viên Điện lực có chặt tỉa cành, Điện lực đã giải thích cho gia đình hiểu, thông cảm và chia sẻ với ngành điện và gia đình đã thống nhất. Sau đó, Điện lực huyện đã khảo sát, di dời đường dây điện trên ra khỏi khuôn viên đất của gia đình và hoàn thành trong ngày 11/10/2021.

**16. Cử tri A Thanh Hoa Thôn Đăk Rang xã Đăk Pék:** Hiện nay Chi bộ, Trưởng thôn Đăk Rang không nắm được quy chế hoạt động của KFW10 tại thôn (*hiện nay vẫn do ông A Nhơn - Trưởng thôn Đăk Tráp cũ điều hành*). Đề nghị ban, ngành liên quan trả lời để thôn được rõ.

**\* Trả lời:**

**1. Hoạt động của Dự án KfW10** (*Ban quản lý rừng cộng đồng thôn*).

- Năm 2016 thôn Đăk Tráp, xã Đăk Pék được bổ sung tham gia Dự án KfW10, tại thôn được Dự án hỗ trợ 02 nguồn vốn. (1) Nguồn vốn hỗ trợ người dân vay vốn, phát triển sinh kế (Quĩ VDF), (2) Nguồn vốn hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (Quĩ CFM), hiện nay vẫn đang duy trì và phát huy hiệu quả. Trong quá trình thực hiện Dự án hỗ trợ cộng đồng thôn triển khai các hoạt động quản lý rừng cộng đồng, trong đó có hoạt động xây dựng Quy chế hoạt động và thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (*tổ chức họp thôn để xây dựng và thông qua trước toàn thể người dân, được người dân đồng thuận, ngày 10/12/2016*). Được UBND huyện Đăk Glei ra Quyết định thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng thôn<sup>2</sup> và được UBND xã Đăk Pék công nhận Quy chế hoạt động quản lý rừng cộng đồng<sup>3</sup>.

- Ban quản lý rừng cộng đồng thôn có nhiệm vụ phối hợp với Dự án các cấp triển khai, thực hiện các hoạt động tại thôn; lên kế hoạch, phân công thành viên thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng, ghi chép sổ sách tuần tra, báo cáo...

**2. Hiện nay ông A Nhơn thôn trưởng cũ vẫn điều hành** (*Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng*).

- Theo Quyết định thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng, thời điểm thành lập, năm 2016 ông A Nhơn là thôn trưởng được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban quản lý rừng cộng đồng và ban quản lý quỹ VDF. Cuối năm 2019 thôn Đăk Tráp sáp nhập với thôn Đăk Rú thành thôn Đăk Rang theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tuy nhiên các hoạt động của Dự án triển khai tại thôn được Ban quản lý Dự án các cấp, Nhà tài trợ phê duyệt từ năm 2016 tới nay ông A Nhơn triển khai các hoạt động của Dự án KfW10 trên địa bàn thôn hiệu quả, đảm bảo theo quy định của Dự án. Do đó, ông A Nhơn vẫn là trưởng ban quản lý rừng cộng đồng (*tên thôn cũ hiện nay sử dụng theo Dự án*) tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án tại thôn (*điểm, nhóm Đăk Tráp*) theo quy định của Dự án.

**17. Cử tri A Mók thôn Pêng Sal Pêng xã Đăk Pék:** Thôn nhận khoán bảo vệ rừng 178 nhưng hiện nay chưa được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020. Đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

**\* Trả lời:**

<sup>(2)</sup> Quyết định số 2084/QĐ – UBND ngày 29/12/2016 của UBND huyện Đăk Glei.

<sup>(3)</sup> Quyết định số 118/QĐ - UBND ngày 29/12/2016 của UBND xã Đăk Pék.

- Căn cứ Thông báo số 171/TB-QBVPTR ngày 15/4/2021 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei.

- Tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 trên địa bàn xã Đăk Pék là **198.267.755 đồng**, chi trả cho **14 hộ gia đình**, cá nhân và **02 cộng đồng**. Hình thức chi trả: Đối với hộ gia đình, chi trả qua tài khoản của hộ gia đình, cá nhân đã mở tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Kon Tum. Đối với cộng đồng dân cư thôn, chi trả sau khi các cộng đồng dân cư thôn mở tài khoản ngân hàng; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ chuyển vào tài khoản của các cộng đồng dân cư thôn. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thông báo, niêm yết công khai danh sách các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng được chi trả tiền DVMTR tại UBND xã, đồng thời đã thông báo các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng đến địa điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Kon Tum, Phòng giao dịch Đăk Glei để nhận tiền. Tính đến ngày 30-9-2021, 14 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có hộ gia đình ông A Mók, thôn Pêng Sal Pêng) và 02 cộng đồng trên địa bàn xã đã nhận đủ tiền DVMTR năm 2020.

**18. Cử tri A Tiễn thôn Đăk Đoát xã Đăk Pék:** Sau cơn bão số 9 và các trận mưa gần đây của năm 2021, thủy điện Đăk Pru đã xả lũ gây ngập úng, bồi lấp một số diện tích hoa màu của một số hộ gia đình dưới hạ lưu nói chung và gia đình tôi nói riêng. Đề nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến với công ty thủy điện có phương án hỗ trợ thiệt hại hoa màu cho nhân dân.

**\* Trả lời:**

Dự án thủy điện Đăk Pru 1 là dự án thủy điện nhỏ, là loại thủy điện có lòng hồ nhỏ, không trữ được lượng nước lớn, không có khả năng điều tiết và cắt được lũ, do đó khi mưa lớn xảy ra nước lũ chảy trực tiếp qua hệ thống tràn. Trong các cơn bão năm 2020 và năm 2021 xảy ra nước lũ lớn, công ty cũng không thể can thiệp được, lũ lớn làm lấp cửa nhận nước đập, lấp toàn bộ kênh xả và lấp một phần cửa ra của nhà máy gây thiệt hại của Công ty gần 8 tỷ đồng (*năm 2020 phải dừng 20 ngày khắc phục, năm 2021 dừng 3 ngày mới khắc phục chạy lại được máy*). Đây là thiệt hại chung do thiên tai gây ra, do vậy, UBND huyện đã chỉ đạo xã Đăk Pék tổng hợp danh sách các hộ bị ảnh hưởng báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh.

**19. Cử tri thôn Đăk Đoát xã Đăk Pék:** Đề nghị Thủy điện Đăk Pru lắp đặt thêm loa báo động xả lũ cho nhân dân ở dưới hạ lưu để nhân dân chủ động trong việc phòng chống ngập úng khi thủy điện xả lũ.

**\* Trả lời:**

Hiện tại khi có nước lũ lớn đổ về, Nhà máy đều có còi hú báo động trước khi xả lũ đúng theo quy trình. Do còi đặt trên đập tràn có khoảng cách xa nên khả năng nhân dân xã Đăk Pék không nghe rõ. Vấn đề này UBND xin tiếp thu và sẽ đề nghị Công ty Thủy điện Đăk Glei cho lắp đặt thêm các Còi báo động tại khu vực Nhà máy.

**20. Cử tri thôn 14A xã Đăk Pék:** Các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đăk Pék được UBND xã mời lên xã để Chi cục thuế thông báo việc tăng thuế. Đề nghị chi

Cục thuế huyện có văn bản gửi các hộ kinh doanh biết về lý do tăng thuế và phải công bằng giữa các hộ kinh doanh.

**\* Trả lời:**

- **Thứ nhất:** Từ 20/11 đến 05/12 năm 2020 Chi cục thuế đã thực hiện phát tờ khai thuế mẫu 01/CNKD để các hộ kinh doanh kê khai doanh thu và số thuế phải nộp năm 2021. Tuy nhiên do một số hộ kinh doanh kê khai doanh thu không phù hợp với thực tế kinh doanh, không phù hợp với các hộ kinh doanh cùng ngành nghề trên địa bàn, do đó Chi cục thuế đã phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã Đăk Pék mời các trường hợp trên về UBND xã để hiệp thương lại doanh thu sát, đúng với thực tế và đảm bảo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh cùng ngành nghề.

- **Thứ hai:** Để tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh Chi cục thuế đã thực hiện Công khai tại UBND xã và một số điểm trên địa bàn xã về doanh thu và số thuế phải nộp năm 2021 của các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đăk Pék để lấy ý kiến của các hộ kinh doanh và các cơ quan, đoàn thể theo qui định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC trước khi lập bộ thuế hộ khoán năm 2021, tuy nhiên Chi cục không nhận được ý kiến phản hồi nào của hộ kinh doanh trên địa bàn xã, nên tiến hành lập bộ thu thuế năm 2021 theo doanh thu và mức thuế đã công khai đúng quy định.

**21. Cử tri thôn 14A xã Đăk Pék:** Hiện nay nguồn nước tự chảy của huyện thường xuyên bị mất nước và đục gây ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân.

**\* Trả lời:**

- Công trình nước sinh hoạt thị trấn Đăk Glei có công suất 950m<sup>3</sup> đến 1.000m<sup>3</sup>/ngày đảm bảo cho khoảng 800 hộ sử dụng nước. Tuy nhiên vào mùa mưa lũ nước đầu nguồn đục, đường ống dẫn nước bị hư hỏng, đơn vị phải cắt nước để bảo trì, sửa chữa hệ thống đường ống và bể lắng, lọc. UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị khắc phục nhanh nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo nguồn nước luôn ổn định.

- Hàng tháng, hàng quý đơn vị được Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Sở Y tế tỉnh Kon Tum lấy mẫu nước xét nghiệm theo thông tư 41/2018/TT-BYT. Kết quả xét nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt.

**22. Cử tri xã Đăk Pék**

**22.1. Đề nghị UBND huyện xem xét chuyển giao chợ Đăk Pék cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị quản lý đảm bảo đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công để thực hiện công tác quản lý hoạt động đúng với quy định pháp luật.**

**\* Trả lời:**

- Về việc quản lý chợ, đề nghị UBND xã Đăk Pék tiếp tục quản lý chợ theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 118/TB-UBND ngày 02/7/20219 và Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 02/8/2021. Trường hợp trên địa bàn xã có đơn vị, tổ chức đăng ký nhu cầu đầu tư, quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa, đề nghị UBND xã tổng hợp báo cáo về UBND huyện xem xét, chỉ đạo triển khai thực việc quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ theo Quyết định

số 05/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. Đồng thời, qua rà soát, Chợ xã Đăk Pék không nằm trong Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Để đảm bảo điều kiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2277/UBND-KTHT ngày 31/10/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Công Thương về việc đề nghị bổ sung chợ Đăk Pék vào quy hoạch phát triển chợ để chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hình thức đấu giá theo quy định.

**22.2. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cắm mốc lộ giới đối với các thôn nằm trong quy hoạch<sup>4</sup>, để người dân biết và hạn chế vi phạm về trật tự xây dựng trong khu quy hoạch của huyện.**

**\* Trả lời:**

Căn cứ vào các quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch của UBND huyện<sup>5</sup>; theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai cắm 478 mốc giới các khu vực phía Tây và Tây Bắc sông Pô Kô và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021. Đối với các khu vực còn lại, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới khi bố trí được kinh phí.

**23. UBND xã Ngọc Linh:** Đề nghị UBND huyện sớm phân bổ kinh phí khoảng 200.000.000 đồng để làm điểm cầu trục tuyến cho xã Mường Hoong và Ngọc Linh để thuận tiện cho việc họp trực tuyến với các cấp.

**\* Trả lời:**

Hiện nay tại UBND các xã Mường Hoong và Ngọc Linh đã được UBND huyện phân bổ kinh phí tại Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 và đã tiến hành lắp đặt hệ thống để phục vụ cho các cuộc họp trực tuyến.

**24. Cử tri thôn Đăk Nai xã Ngọc Linh:** Đề nghị điện lực kéo điện 3 pha về thôn để phục vụ cho bà con sản xuất và sinh hoạt.

**\* Trả lời:**

Nhân dân thôn Đăk Nai, xã Ngọc Linh đang được cấp điện từ đường dây hạ thế sau TBA Ngọc Linh 2 - 25kVA-12,7/0,23kV. Hiện tại đang sử dụng điện 01 pha. Về nhu cầu kéo điện 3 pha theo kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện đăng ký danh mục đề xuất lên cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, khi nào có vốn sẽ triển khai.

**25. Cử tri thôn Sa Múc xã Ngọc Linh:** Đề nghị điện lực huyện Đăk Glei sớm nâng cao trụ điện tại thôn Sa Múc vì hiện nay trụ điện quá thấp, có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn.

**\* Trả lời:**

Nhân dân thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh được cấp điện từ đường dây hạ thế sau các TBA Ngọc Linh 4 - 25kVA-22/2x0,23kV và đường dây hạ thế sau TBA Ngọc Linh 5-15kVA-22/2x0,23kV. Dây hạ thế hiện trạng sử dụng dây bọc AV50, được ngành điện đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2005. Qua khảo sát thực tế thì lưới điện mà cử tri kiến nghị vẫn đảm bảo an toàn theo đúng Quy phạm trang bị điện và

<sup>4</sup> Ngoài thôn Đông Thượng, đến nay các thôn: 14A, 14B và Đăk Rang chưa được cắm mốc.

<sup>5</sup> Quyết định số 1611/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017; số 1613/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Đăk Glei

Nghị định 14/2014/NĐ-CP. Trong thời gian tới, UBND sẽ chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên đi khảo sát thực tế, kiểm tra rà soát toàn bộ đường dây và các thiết bị điện trên địa bàn quản lý (*trong đó có địa bàn xã Ngọc Linh*), qua đó sẽ phát hiện, thống kê kịp thời các điểm mất an toàn trên lưới điện và có phương án xử lý cụ thể.

**26. Cử tri thôn Lê Ngọc, xã Ngọc Linh:** Đề nghị Điện lực huyện hạ thế điện dọc theo tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút – Tu Mơ Rông từ cầu Lê Ngọc đến cầu Đăk Phai với 50 hộ và 158 nhân khẩu.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên gặp trực tiếp ông A Núi (Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh) để khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát thực tế, dự kiến có khoảng 35 hộ dân xuống làm nhà dọc tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông từ cầu Lê Ngọc đến cầu Đăk Phai (tại thời điểm khảo sát có 12 hộ đã làm nhà).

- Để kéo điện sinh hoạt cho nhân dân thuộc khu vực này cần thiết xây dựng mới 01 TBA 25kVA-12,7/0,4kV và 1,2km đường dây hạ thế. UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện đăng ký danh mục đề xuất lên cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, khi nào có vốn sẽ triển khai.

**27. Cử tri thôn Đăk Ra thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa tuyến đường đi xã Đăk Nhoong và đề nghị có hướng đổ cát, đá san lấp khắc phục tạm thời ở những điểm xuống cấp nghiêm trọng để phục vụ giao thông đi lại được an toàn. Đồng thời chỉ đạo khơi thông hệ thống thoát nước 2 bên đường tại vị trí từ hộ ông A Hạ đến hộ Ông Nguyễn Phi Trung tránh việc đọng nước tràn vào nhà, ngập giêng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân.

**\* Trả lời:**

- Tuyến đường huyện lộ ĐH83 từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong, là tuyến đường huyết mạch đảm bảo an ninh quốc phòng, thông thương đi lại của nhân hai xã Đăk Nhoong và xã Đăk Plô với trung tâm thị trấn huyện Đăk Glei. Tuyến đường được đầu tư từ lâu; lưu lượng phương tiện đi lại trung chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân trên vùng là rất lớn, kết hợp với thiệt hại do mưa lũ trong những năm qua đến tuyến đường xuống cấp trầm trọng (*trong đó có nhiều vị trí tại địa bàn xã Đăk Pék*). Trong năm năm 2013, UBND huyện bố trí kinh phí khoảng 68.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tám tỉ đồng*) để thực hiện việc sửa chữa tuyến đường ĐH 83. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường trên tiếp tục xuống cấp và chưa bố trí được kinh phí sửa chữa lại hoàn thiện. Hàng năm UBND huyện cân đối, phân bổ nguồn kinh phí chi thường xuyên khoảng 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) để thực hiện sửa chữa nhỏ các các hư hỏng nền mặt đường; trong năm 2021 đã tiến hành đổ cấp phối, kê rọ đá, nạo vét cống rãnh... tuyến đường ĐH 83. Do nguồn kinh phí địa phương hạn hẹp nên việc sửa chữa chỉ mang tính tạm thời, không đảm bảo cho các hoạt động giao thông lâu dài. Hiện nay, UBND huyện đã trình UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thị trấn Đăk Glei đi Đồn biên phòng 669 huyện với tổng kinh phí **244 tỷ đồng**. Tuy nhiên, UBND tỉnh Kon tum chưa đưa vào Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum Về Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

- UBND huyện tiếp thu, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nêu trên; đồng thời chỉ đạo UBND các xã liên quan phối hợp các ngành đoàn thể vận động đoàn viên, nhân dân cùng tham gia các phong trào, hoạt động xã hội như: Nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; vệ sinh môi trường; khắc phục các ổ gà...

### **28. Cử tri thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei**

**28.1. Đề nghị UBND huyện có ý kiến đối với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum sớm hoàn thành việc triển khai xây dựng bờ kè dọc sông Pô kô để người dân an tâm làm ăn, sản xuất.**

#### **\* Trả lời:**

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (*Chủ đầu tư*) đang triển khai công tác thi công đắp thân kè cho hạng mục Gói thầu số 4. Tuy nhiên, hiện nay đang gặp vướng mắc các bãi vật liệu đất đắp để đắp thân kè tại vị trí mỏ đất đã được bồi thường GPMB<sup>7</sup>. Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư được khai thác lấy đất để đắp thân kè để xây dựng hoàn thành công trình.

**28.2. Đề nghị UBND huyện kiểm tra lại hệ thống mương dẫn nước tại tuyến đường A Khanh khu vực hộ bà Y Hoa đến hộ bà Tám Hạ không có rãnh mương thoát nước hai bên đường, khi mùa mưa nước trên mặt đường chảy vào nhà dân gây ngập úng.**

#### **\* Trả lời:**

Đoạn đường từ nhà bà Y Hoa đến nhà bà Tám Hạ chiều dài 2 bên khoảng 180m hiện nay chưa có rãnh thoát nước do kinh phí UBND huyện còn hạn hẹp nên chưa bố trí được kinh phí để làm rãnh thoát nước được đoạn đường trên. UBND huyện tiếp thu và sẽ xem xét bố trí kinh phí (*trong điều kiện cân đối được nguồn thu*) để làm hệ thống mương thoát để đảm bảo khi mùa mưa nước trên mặt đường không chảy vào nhà dân gây ngập úng trong thời tới.

### **29. Cử tri thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei:**

**29.1 Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí nâng cấp công thoát nước ở khu chợ. Đồng thời đề nghị bố trí sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán tại chợ đảm bảo hợp lý tránh lãng phí.**

#### **\* Trả lời:**

- Về bố trí kinh phí Nâng cấp công thoát nước ở khu vực chợ: Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh chợ thị trấn Đăk Glei (*trong đó có hạng mục nâng cấp, công thoát nước*) đã được HĐND huyện thống nhất đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 26/01/2021. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến dự án được đầu tư từ năm 2023 (*nếu có nguồn thu*).

- Về đề nghị bố trí sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán tại chợ đảm bảo hợp lý tránh lãng phí: Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND thị trấn và Trung tâm môi trường và DVĐT

<sup>7</sup> Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 ; số 771/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đăk Glei

làm việc các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ thực hiện đảm bảo kinh doanh, buôn bán tại chợ theo đúng quy định.

**29.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thực hiện nghiêm túc việc quản lý, cung cấp nước, sửa chữa các vị trí cấp nước không đảm bảo đủ nước cho dân sử dụng (đường Trần Phú lên dốc quán 82), thu tiền sử dụng nước chưa đúng (tháng 6, 7), khi cắt nước không thông tin cho dân biết dẫn đến nhân dân không chủ động trong việc trữ nước dùng hàng ngày.**

**\* Trả lời:**

- Đường ống dẫn nước từ Ngân hàng Nông nghiệp huyện đi lên quán 82 được lắp đặt bằng ống PVC Ø 34 hiện nay có 08 hộ gia đình sử dụng nước tự chảy, đề nghị hộ gia đình liên hệ với đơn vị quản lý để kiểm tra đường ống dẫn nước và khóa nước nếu không đảm bảo đủ nước sử dụng.

- Thu tiền nước tháng (6,7/2021) chưa đúng đối với 03 hộ gia đình **Bùi Thị Tuyết Hoa, Trương Văn Phú, Phan Thị Trợ**: UBND huyện đã yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra đồng hồ, hóa đơn thu tiền và theo báo cáo của đơn vị là không có sai sót. Đề nghị hộ gia đình liên hệ trực tiếp với Trung tâm để kiểm tra làm rõ.

- Việc cắt nước không cho nhân dân biết dẫn đến nhân dân không chủ động trữ nước dùng hàng ngày: UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị trong trường sửa chữa hệ thống nước lâu dài (2 đến 3 ngày) sẽ gửi thông báo đến UBND thị trấn, xã, thôn để thông báo cho người dân biết.

**29.3. Đề nghị UBND huyện xem xét điều chỉnh đối với diện tích đất quy hoạch tại khu vực trung tâm chợ đến nay đã lâu mà dự án vẫn thực hiện dự án gây khó khăn, hạn chế quyền sử dụng đất của người dân.**

**\* Trả lời:**

Hiện nay, UBND huyện đã tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí khoảng 03 tỷ đồng để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đắk Glei. Khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền và bố trí đảm bảo nguồn kinh phí, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

**30. Cử tri các thôn Đông Sông, Chung Năng, Long Nang, Đắk Ra, Đắk Dung thị trấn Đắk Glei:**

**30.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan điện lực nghiên cứu xem xét trồng thêm trụ điện tại một các thôn không đảm bảo an toàn và có hướng thay thế các trụ tạm xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tại khu dân cư.**

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên liên hệ trực tiếp các ông Thê (thôn trưởng thôn Chung Năng), ông Tuyên (thôn trưởng thôn Đông Sông), ông Hưng (thôn trưởng thôn Đắk Dung), ông Lương (thôn trưởng thôn Đắk Ra), ông Ráp (thôn trưởng thôn Long Nang) để khảo sát thực tế các điểm mà cử tri kiến nghị. Sau khi khảo sát, UBND huyện trả lời cụ thể như sau:

- Tại các điểm đề nghị kéo thêm lưới hạ thế tại thôn Long Nang (đoạn bãi đá Ông Quỳnh) và thôn Chung Năng (tại nhà thờ nguyên): Đã có kế hoạch đầu tư thuộc dự án: CPC-KFW3-KT-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum; do Ban QLDA Điện nông thôn, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai thi công hoàn thành trong Quý IV/2021.

- Tại điểm thôn Đông Sông: Đường dây hạ thế đề nghị kéo thêm (đoạn nhà bà Doanh) đã được Điện lực Đắk Glei đã khảo sát, đăng ký danh mục gửi Công ty Điện lực Kon Tum và đã được phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng năm 2022. (*Kèm theo văn bản số 1464/KTPC-KH&VT+KT ngày 09/04/2021 của công ty Điện lực Kon Tum V/v Đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2022*), gửi Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

- Tại điểm thôn Đắk Ra: Đường dây hạ thế kéo mới (dọc đường đi vào thôn Măng Rao) đã được thi công xong, thuộc dự án CPC-KFW3-KT-W02, tuy nhiên chưa đảm bảo kỹ thuật, nên điện lực chưa nghiệm thu, đấu nối. Dự kiến đơn vị thi công (Công ty TNHH MTV Phú Hạnh) sẽ hoàn thiện và đóng điện trước 15/10/2021.

**30.2.** *Quan tâm lắp hệ thống điện đường từ cầu treo Đắk Dung đi qua thôn Đông Sông đã đề xuất nhiều lần đến nay vẫn chưa quan tâm và sớm đấu mắc điện tại vị trí đường lên khu Măng Rao để nhân dân thuận lợi hơn trong việc sử dụng điện.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Đắk Pék, thị trấn Đắk Glei kiểm tra rà soát các tuyến đường (*nhất là các tuyến chưa có điện công lộ như trên*) và tham mưu đề xuất bố trí lắp đặt đường điện chiếu sáng công lộ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

**31. Cử tri thôn Đông Sông thị trấn Đắk Glei:** Đề nghị UBND huyện và UBND thị trấn cần lưu ý trong việc triển khai các dự án lớn cần phối hợp tốt với trong việc triển khai đặc biệt các dự án hành chính, các dự án này trước khi triển khai phải mời tất cả người dân có liên quan tham gia vào dự án tránh trường hợp dự án hợp xong mới mời người dân tham gia như vậy không đảm bảo về quy trình.

**\* Trả lời:**

- Trước tiên, UBND huyện khẳng định với cử tri việc triển khai thực hiện các dự án lớn trọng điểm của huyện đã được thông báo, công khai rộng rãi cho người dân biết đảm bảo theo quy định. Trong năm 2020, đối với hai dự án lớn và trọng điểm của huyện là dự án khai thác quỹ đất để đầu tư kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei và dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện, UBND huyện đã chỉ đạo, giao Ban QLDA-ĐTXD huyện phối hợp với UBND thị trấn tổ chức họp toàn thể các hộ dân trong thôn Đông Sông để thông qua chủ trương đầu tư dự án của tỉnh, huyện và kế hoạch triển khai đo đạc chuẩn bị hồ sơ địa chính trong năm 2020 và tiếp tục phối hợp với UBNDTTQVN huyện, UBND thị trấn, các đơn vị liên quan tổ chức nhiều cuộc họp để giải thích, trả lời những thắc mắc của người dân liên quan đến việc xây dựng 02 dự án nêu trên tại hội trường thôn Đông Sông và hội trường thôn Đông Thượng. UBND huyện Đắk Glei đã thực hiện việc lấy ý kiến của người dân trước khi triển khai chứ không phải khi thực hiện xong mới mời người dân tham gia như cử tri đã phản ánh.

- Tuy nhiên, UBND huyện xin tiếp thu, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Ban QLDA –ĐTXD huyện làm tốt hơn nữa các quy định về việc công khai, thông báo cho người dân nơi có dự án biết, chủ động phối hợp đảm bảo theo quy định và nhận được sự đồng thuận của người dân.



**32. Cử tri thôn Đăk Ra thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện kiểm tra lại đối với tuyến đường Lê Hồng Phong hiện nay đất đá sau san ủi mặt bằng vẫn còn tình trạng trôi đất đá lên mặt đường gây khó khăn đến phương tiện giao thông đi lại nguy cơ gây tai nạn.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Đăk Glei kiểm tra thực tế theo ý kiến của cử tri, thực tế vẫn còn tình trạng trôi đất đá lên mặt đường gây khó khăn đến phương tiện giao thông.

- Việc này trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIV vào tháng 10 năm 2020, cử tri Y Tuấn thôn Đăk Ra cũng đã kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng khắc tạm thời bằng cách tạo cửa thu nước vào rãnh dọc đường Lê Hồng Phong nối dài để không cho nước chảy tràn trên mặt đường. Tuy nhiên vào đầu mùa mưa năm nay, tình trạng nay lại lặp lại, khi xảy ra những cơn mưa lớn kéo dài nước ở các hợp thủy (*phía sau nhà ông A Miên*) đổ ra với lưu lượng lớn không thoát kịp qua rãnh thoát nước dọc của đường Lê Hồng Phong do đó chảy tràn lên đường mang theo đất đá lên mặt đường làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân thôn Đăk Ra.

- Trước mắt, UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thường xuyên khơi thông cống rãnh, vệ sinh mặt đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Về lâu dài sẽ cân đối, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống mương để thu nước ở hợp thủy vào Hệ thống rãnh thoát nước của đường Lê Hồng Phong nối dài để khi trời mưa nước đất đá, rác không còn chảy ra mặt đường gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.

**33. Cử tri thôn Đăk Xanh thị trấn Đăk Glei:**

*Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xem xét lại việc đền bù giải phóng mặt bằng tại vị trí cầu mới qua thôn Đông Sông đối với hộ ông Mai Xuân Tý vì phần diện tích mà hộ ông Mai Xuân Tý nhận đền bù là đất lấn chiếm của gia đình khác, đề nghị kiểm tra lại tại thực địa để làm rõ.*

**\* Trả lời:**

Ông Mai Xuân Tý là chồng của bà Phạm Thị Sen: Phần diện tích mà ông Mai Xuân Tý nhận đền bù (*hoặc phần diện tích mà bà Phạm Thị Sen nhận đền bù theo như đơn kiến nghị của công dân Lữ Thanh Lân*) là một diện tích. Như vậy nội dung này công dân Lữ Thanh Lân thôn Đăk Xanh đã kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra xác minh và đã trả lời cho công dân Lữ Thanh Lân tại Công văn số 29/UBND-CV ngày 08 tháng 01 năm 2020.

**34. Cử tri Nguyễn Lâm Vỹ thôn Đăk xanh, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện cần làm rõ việc thu hồi đất của hộ gia đình để làm đường, san ủi bán đấu giá (*đường quy hoạch*) đề nghị làm rõ tại sao thu hồi đất của gia đình ông còn các hộ khác không thu hồi đến nay đã gần 01 năm mà gia đình vẫn chưa có văn bản trả lời rõ.

**\* Trả lời:**

- Qua kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với các tài liệu về đất đai hiện đang lưu trữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thì vị trí đất mà ông Nguyễn Lâm Vỹ trình bày tự khai hoang năm 2000 và vị trí ông đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất nằm trong vị trí đất mà UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND

ngày 24/3/2005 về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình san nền khu A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 làm mặt bằng bố trí dân cư tại thôn Đăk Xanh – Đăk Ra – thị trấn Đăk Glei – huyện Đăk Glei.

- Tuy nhiên trong quá trình sử dụng đất ông Võ đã tự ý bỏ tiền để san ủi diện tích đất trên, chính quyền địa phương không lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi san ủi của ông Võ theo quy định. Do đó ngày 18/08/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan làm việc với ông Nguyễn Lâm Võ để xem xét hỗ trợ một phần chi phí san ủi cho ông Võ, kết quả buổi làm việc ông Nguyễn Lâm Võ đã thống nhất nhận tiền hỗ trợ và bàn giao diện tích nói trên cho địa phương để giao đất cho 03 hộ tái định cư đường và cầu BTCT qua sông Pô Kô.

- Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm việc với các hộ gia đình khác có diện tích đất nằm trong Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 để thống nhất kinh phí hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng, hỗ trợ tài sản và vật kiến trúc trên đất để đưa các diện tích này vào đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời sẽ trình cấp có thẩm quyền thống nhất xem xét điều chỉnh Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 theo ranh giới thực tế của dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu vực đường Lê Hồng Phong đã được các cấp phê duyệt.

**35. Cử tri Y Thái thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện có phản ánh với điện lực huyện Đăk Glei giải quyết sớm việc chặt cây gây sập nhà và bồn chứa nước của gia đình từ năm (2017) đã ý kiến nhiều lần điện lực huyện hứa sẽ giải quyết đến nay gia đình vẫn chưa được quan tâm hỗ trợ rất mong UBND huyện chỉ đạo kịp thời.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên xuống gặp trực tiếp bà Y Thái để kiểm tra thực tế điểm cử tri kiến nghị, qua kiểm tra thực tế năm 2017 trên địa bàn thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei có xảy ra giông lốc, làm cây ngã đổ vào đường dây điện, gây mất điện diện rộng toàn khu vực huyện, để kịp thời xử lý cấp điện lại cho nhân dân, điện lực đã cưa hạ cây, tuy nhiên khi cây ngã có làm hư hỏng bồn nước và một số vật dụng của gia đình bà Y Thái.

- Điện lực đã giải thích cho gia đình bà Y Thái hiểu, chia sẻ với sự việc không mong muốn xảy ra, đồng thời có hỗ trợ gia đình 3.000.000 đồng (*Có biên bản làm việc kèm theo*). Gia đình bà Y Thái đã thống nhất với cách giải quyết của điện lực, không có ý kiến gì thêm.

**36. Cử tri A Trêm (A) thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei:** Sau khi khu tái định cư thôn Chung Năng triển khai thực hiện gia đình ông bị ảnh hưởng nặng nề về ao cá bị vùi lấp vì là đất nông nghiệp nên gia đình hỗ trợ 10.000.000 đồng, gia đình đã gửi đơn lên Ban QLDA ĐTXD huyện để xem xét giải quyết và được Ông Hiền trao đổi bằng miệng hứa cho gia đình ông 01 lô tại khu tái định cư coi như bồi thường thiệt hại. Đề nghị UBND huyện có văn bản rõ ràng giao đất cho gia đình được yên tâm sử dụng.

**\* Trả lời:**

- Tại buổi làm việc với hộ gia đình A Trêm (A) thôn Chung Năng thị trấn Đăk Glei để thống nhất mức hỗ trợ ao cá bị ảnh hưởng gián tiếp bởi đất trong khu tái

định cư theo nước mưa trôi xuống gây bồi lấp. Quá trình làm việc ông A Trêm (A) có phản ánh với Ban QLDA đầu tư xây dựng là do ảnh hưởng của dự án TĐC (*dự án có thu hồi đất của gia đình*) do đó gia đình không có đất để canh tác trồng cây cối hoa màu và nguyện vọng muốn được cấp 01 lô đất. Qua ý kiến của gia đình, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD có trao đổi với ông A Trêm “*ở khu TĐC tại khu vực bãi thải còn trống chưa dùng vào mục đích gì mỗi khi trời mưa hay bị xói lở vậy ông A Trêm liên hệ với UBND thị trấn mượn đất trồng cây, trồng cỏ để cắt cho trâu bò ăn, trồng chuối thu hoạch quả và để giữ đất chống được xói mòn. Còn việc ông A Trêm(A) đề nghị cấp 01 lô đất thì Ban QLDA đầu tư xây dựng không có thẩm quyền vì gia đình ông không thuộc đối tượng của dự án, do đó gia đình phải viết đơn gửi lên UBND thị trấn để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền*”. Nội dung trả lời nêu trên đúng như ông A Trêm đã phát biểu và xác nhận lại tại buổi họp với đại diện HĐND-UBND, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn ngày 03/8/2021 tại hội trường thôn Chung Năng (*Cuộc họp có Chủ tịch UBND thị trấn, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, thôn Trưởng Chung Năng, hộ gia đình ông A Trêm A và một số cán bộ công chức, viên chức BQLDA cùng dự*).

- Về số tiền hỗ trợ ao cá: Sau khi thống nhất với gia đình; Ban QLDA ĐTXD đã hỗ trợ số tiền là 25 triệu đồng cho gia đình. Có Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD chứng kiến chứ không phải 10 triệu đồng như cử tri phản ánh (*Có biên bản nhận tiền kèm theo*).

**37. Cử tri thôn Đăk Nớ, Đăk Ga, Đăk Nhoong xã Đăk Nhoong:** Đề nghị nhà nước có chủ trương giảm lãi suất đối với các chương trình vốn vay cho đồng bào dân tộc thiểu số.

**\* Trả lời:**

- Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với nhiệm vụ chính được giao đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi để đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, miền và giữa nông thôn với thành thị nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện nhiệm vụ cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện về điều kiện vay vốn, mức cho vay và lãi suất cho vay đều thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Với nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin được tiếp thu và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục đề xuất lên cấp trên xem xét.

**38. Cử tri thôn Kon Liêm, xã Xốp:** Đề nghị huyện sớm sửa chữa mố cầu M1 suối nước Rùi bị sạt lở do cơn bão số 9 năm 2020 gây ra, hiện nay rất nguy hiểm cho việc đi lại.

**\* Trả lời:**

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình hư hỏng trong năm 2020 và năm 2021 (*trong đó có cầu thôn Kon Liêm, xã Xốp*) để xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa; trên cơ sở khó khăn về nguồn

kinh phí, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTN&TKCN tỉnh để xem xét, hỗ trợ. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đề nghị UBND xã Xốp chủ động có phương án khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại vị trí nêu trên.

**39. Cử tri thôn Kon Liêm xã Xốp:** Đề nghị Cơ quan điện lực huyện Đăk Glei hạ điện 3 pha cho các hộ ở thôn Kon Liêm có nhu cầu sử dụng để phục vụ máy sản xuất nông nghiệp.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên xuống khảo sát trực tiếp điểm mà cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, hiện nhân dân thôn Kon Liêm đang sử dụng điện từ đường dây hạ thế sau trạm Đăk Choong 5 – 25kVA-22/2x0,23kV. Dây hạ thế hiện trạng sử dụng dây bọc ABC3x95, được ngành điện đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2003, đến năm 2017 đã cải tạo thay dây.

- Năm 2022, Điện lực Đăk Glei đã khảo sát, đăng ký danh mục và đã được Công ty Điện lực Kon Tum phê duyệt khối lượng kéo thêm lưới điện tại khu vực nhà dân kéo điện về xa trụ hạ thế của ngành điện (*Kèm theo văn bản số 1464/KTPC-KH&VT+KT ngày 09/04/2021 của công ty Điện lực Kon Tum về việc Đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2022*). Về nhu cầu kéo điện 3 pha của cử tri kiến nghị, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Điện lực huyện đăng ký danh mục đề xuất lên cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, khi nào có vốn sẽ triển khai thực hiện.

## **II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:**

### **1. Cử tri thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei**

**1.1. Đề nghị UBND huyện cần quan tâm xây dựng đề án nâng cấp các thôn trọng điểm lên thành khu phố, tổ dân phố xứng tầm là trung tâm thị trấn của huyện Đăk Glei.**

**\* Trả lời:**

- Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định việc đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thì việc đổi tên thôn, tổ dân phố do UBND cấp xã, thị trấn lập hồ sơ (*Tờ trình và Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố*) và tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến. Sau khi lấy ý kiến, UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp thông qua Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét trình Sở Nội vụ thẩm định báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét để trình HĐND cấp tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về việc đổi tên thôn, tổ dân phố.

- UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, để đáp ứng nguyện vọng của cử tri thị trấn Đăk Glei và sẽ chỉ đạo UBND thị trấn thực hiện các bước thủ tục theo quy trình trên.

**1.2. Đề nghị UBND huyện bố trí thời gian gặp gỡ các hộ có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh buôn bán bán giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh covid-19 có chính sách hỗ trợ kịp thời cho nhân dân có thu nhập thấp, đồng thời có hướng**

*miễn giảm thuế, hoặc giảm lãi suất ngân hàng để người dân vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã ban hành công văn số 1343/UBND – CV ngày 22/7/2021 về triển khai kế hoạch 2456/UBND – KH ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho 11 hộ kinh doanh với tổng kinh phí 33 triệu đồng, với các nhóm đối tượng còn lại UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, rà soát các đối tượng để đề xuất hỗ trợ theo quy định. Đồng thời trên trang thông tin của huyện cũng đã đăng tải các thông tin về hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 để nhân dân biết, đề xuất hỗ trợ theo quy định (*nếu có*).

**2. Cử tri thôn Đăk Dung thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị cần xem xét việc gắn biển số nhà đối với các hộ tại tuyến đường Lê Hữu Trác vì khu này đã có tên đường nhưng nhà chưa có số và một số tuyến đường tại khu trung tâm huyện.

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường giao thông và gắn biển số nhà theo quy định.

**3. Cử tri thôn Đăk Nớ xã Đăk Nhoong:** Đề nghị ngành chức năng cấm biển báo an toàn giao thông tại các khu dân cư có đường giao thông chính đi qua để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai việc rà soát, cấm các biển báo giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trong thời gian tới.

**4. Cử tri thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong:** Đề nghị nhà nước quan tâm, tạo điều kiện đối với con em là người có tín ngưỡng, tôn giáo vào học và hưởng chế độ nội trú tại các trường nội trú tỉnh, huyện.

**\* Trả lời:**

- Theo quy định tại Điều 18, Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Đối tượng tuyển sinh vào Trường Nội trú bao gồm: (1) Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. (2) Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTĐTNT. (3) Trường PTĐTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng quy định tại khoản 1 Điều này.

- Việc tuyển sinh vào các Trường Nội trú trên địa bàn tỉnh, huyện phải bám theo quy định nêu trên và các nhà trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao theo thang điểm từ cao xuống thấp (*sau khi cộng hết các điểm ưu tiên*). Do vậy, nếu đảm bảo

đủ điều kiện trên và có kết quả thi tuyển cao sẽ được vào học và hưởng chế độ nội trú tại các trường nội trú tỉnh, huyện.

### III. LĨNH VỰC KHÁC

**1. Cử tri xã Đăk Môn:** Đề nghị HĐND-UBND huyện xem xét chỉ đạo các ngành có liên quan xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Đăk Môn, cụ thể xe mỏ đá Đăk Poi vận chuyển vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường.

**\* Trả lời:**

- Nội dung ý kiến trên qua công tác xác minh trong tháng 9 năm 2021, có trường hợp xe ô tô tải của Công ty TNHH một thành viên Hải Đăng HTH (*đơn vị chủ quản của Mỏ đá Đăk Poi*) vận chuyển vật liệu xây dựng (*cát, sỏi, đá...*) trên tuyến đường ĐH85 qua địa bàn xã Đăk Môn. Sau khi **nhận được ý kiến phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện đã tiến hành mời đại diện Công ty lên Công an huyện để làm việc và nhắc nhở về sự việc trên và tiến hành cho đại diện Công ty cam kết không vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện đúng quy định về vận chuyển hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi phải có mui, bạt che đậy, không làm rơi vãi gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và môi trường.**

- Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường ĐH85 để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trên.

**2. Cử tri thôn 14B xã Đăk Pék:** Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei nâng cấp bể nước và xây thêm nhà vệ sinh tại khoa nội Trung tâm Y tế huyện vì số lượng người dân đến khám, chữa bệnh đông nhưng chỉ có một nhà vệ sinh nên không đảm bảo vệ sinh môi trường.

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri; Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục đề nghị Sở Y tế đầu tư mở rộng Khoa Nội tổng hợp – Nhi để đảm bảo phục vụ cho người dân đến khám, chữa bệnh.

**3. Cử tri thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện kiểm tra lại việc cấp thẻ căn cước công dân giữa công an và Bưu điện hai đơn vị phối hợp cấp căn cước công dân đến nay nhân dân trong thôn vẫn chưa nhận được thẻ căn cước có trường hợp đã được thu tiền nhận giao bằng đường Bưu điện nhưng nay lại thông báo lên công an huyện liên hệ nhận thẻ căn cước gây phiền hà cho người dân.

**\* Trả lời:**

**(1) Công dân đã làm Căn cước nhưng đến nay chưa được nhận thẻ Căn cước công dân với các lý do như sau:**

- Bộ công an đã có thông báo đến các đơn vị địa phương trên toàn quốc về việc chậm sản xuất và in thẻ:

+ Việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân số lượng lớn trên toàn quốc mà chỉ có 01 đơn vị sản xuất CCCD (*Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục CS.QLHC về TTXH, Bộ Công an*).

+ Chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân mà chúng ta sử dụng có cấu trúc kỹ thuật và bảo mật cao, phải nhập khẩu ở nước ngoài và do ảnh hưởng của

dịch bệnh Covid – 19 việc nhập khẩu chip điện tử để phục vụ sản xuất thẻ Căn cước công dân gặp khó khăn.

- Một số công dân trong quá trình khai thông tin của công dân không thống nhất, không trùng khớp; công dân không có ngày, tháng sinh... Công an huyện phải thực hiện theo đúng quy trình gửi hồ sơ về Phòng PC06 – Công an tỉnh để xác minh đối sánh với tàng thư chứng minh nhân dân, tiến hành chỉnh sửa hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ dữ liệu về Trung ương để đề nghị in thẻ căn cước công dân. Công tác này mất rất nhiều thời gian đây cũng là lý do làm ảnh hưởng đến việc in thẻ CCCD và chậm trả thẻ cho công dân.

**(2). Trong quá trình thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, công dân đã nộp lệ phí chuyển phát tận tay qua Bưu điện nhưng Công an huyện vẫn liên hệ công dân đến Công an huyện để nhận thẻ Căn cước công dân.**

- Đây là sai sót của nhân viên Bưu điện trong quá trình thu lệ phí chuyển phát, nhập thông tin của công dân chưa đúng, chưa đầy đủ trên hệ thống của Bưu điện nên việc tìm kiếm thông tin đối chiếu thẻ CCCD trước khi chuyển phát thì trên hệ thống Bưu điện không hiện tên, thông tin công dân đồng nghĩa với việc công dân không có nhu cầu chuyển phát tận tay do đó Bưu điện đã bàn giao lại cho Đội cảnh sát QLHC về TTXH để liên hệ thông báo công dân đến nhận trực tiếp.

- Để khắc phục những sai sót nêu trên, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện để có biện pháp khắc phục trả thẻ Căn cước cho công dân đảm bảo theo quy định và nhu cầu đăng ký của người dân.

**4. Cử tri xã Đăk Plô:** Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí xây dựng bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Đăk Plô để ôn lại truyền thống cách mạng và tiện tham viếng các ngày lễ lớn của đất nước.

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã trình Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng 02 Nhà bia tưởng niệm trên địa bàn huyện<sup>8</sup>. Ngày 16/12/2021 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 4619/KH-UBND về việc xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sỹ và Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có phân bổ kinh phí để thực hiện xây mới Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Đăk Plô trong năm 2022.

#### **IV. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN**

**1. Cử tri Thôn Tu Dốp, xã Ngọc Linh:** Đề nghị huyện sớm đầu tư điện cho thôn Tu Dốp nhóm II hiện nay vẫn chưa có điện sinh hoạt cho bà con với 22 hộ, 98 nhân khẩu ý kiến này đã kiến nghị từ khóa XIV đến khóa XV, ý kiến nhiều lần (Cử tri A Kíp, A Ban, A Ba, A Xia, A Đai thôn Tu Dốp).

**\* Trả lời:**

- Sau khi UBND huyện chỉ đạo, Điện lực huyện đã triển khai thực hiện theo phương án số 540/PA-ĐLĐGL kéo mới 567 mét dây hạ thế, đồng thời lắp đặt 21 công tơ cấp điện cho nhân dân thuộc nhóm hộ Tu Dốp 2 và hoàn thành trong ngày 08/9/2021.

<sup>8</sup> . Đề nghị xây mới 01 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Đăk Môn và 01 Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Đăk Plô.

- Năm 2022, Điện lực Đắk Glei đã đăng ký kế hoạch đầu tư mới 01 trạm để cấp điện riêng cho nhân dân khu vực này (*Kèm theo văn bản số 2729/KTPC-KH&VT+KT ngày 13/07/2021 của Công ty Điện lực Kon Tum về việc Đăng ký bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2022*) và triển khai thực hiện khi được phân bổ vốn.

**2. Cử tri A Noán, thôn Đắk Nai và cử tri A Lên, thôn Kon Tua, xã Ngọc Linh Ngọc Linh:** Đề nghị Nhà nước mở đường giao thông nối liền 4 thôn phía Tây<sup>9</sup> thuộc xã Ngọc Linh theo đường mòn như hiện nay để bà con thuận lợi trong việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa và chuyên chở nông sản”. Ý kiến này đã ý kiến nhiều lần.

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Ngọc Linh phối hợp với các phòng ban có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch giao thông thôn theo quy định để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng khi đủ các điều kiện quy định. Đề nghị UBND xã rà soát danh mục các dự án thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Trường hợp không có tuyến đường này, đề nghị UBND xã Ngọc Linh báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền để xem xét, bổ sung theo quy định.

## V. TRẢ LỜI CHUNG CÁC Ý KIẾN CỬ TRI

**1. Các ý kiến:** (1) **Cử tri thôn Măng Khên xã Đắk Man:** Đề nghị huyện sớm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi Đắk Trang và Đắk Cho bị sạt lở do mưa bão năm 2020 để đảm bảo phục vụ tưới tiêu; (2) **Cử tri thôn Ri Mẹt xã Đắk Môn** Đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT huyện sớm sửa chữa kênh mương thủy lợi Đắk Bloi bị rò rỉ, đứt gãy từng đoạn khoảng 30m không đảm bảo nước tưới tiêu; (3) **Cử tri thôn Dên Prông xã Đắk Pék:** Đề nghị cấp trên sớm triển khai thi công đập thủy lợi Đắk Ton đã được cấp có thẩm quyền đi khảo sát xây dựng trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện; (4) **Cử tri thôn Kung Rang xã Ngọc Linh:** Kiến nghị huyện sớm đầu tư nước sinh hoạt khu trung xã gồm: Thôn Kung Rang, các đơn vị trường học, Trạm y tế, Khu BTTN Ngọc Linh hiện nay rất khó khăn về nước sinh hoạt với chiều dài khoảng 8 km, dọc theo tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; (5) **Cử tri A Jet thôn Đắk Wák xã Đắk Kroong:** Đề nghị xây dựng và kéo thêm kênh mương Đắk Reng (đoạn đi thôn Núi Vai) phía nhân dân thôn Đắk Wák đang canh tác.

**\* Trả lời:**

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến các cử tri của xã Đắk Man, xã Đắk Pék, xã Đắk Kroong, xã Đắk Plô, xã Ngọc Linh.

- Qua rà soát các danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 26/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện các hạng mục công trình theo ý kiến, kiến nghị cử tri không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, hiện nay nguồn dự phòng của huyện đã sử dụng còn rất hạn chế, dẫn đến không đảm bảo cho việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa các công trình như ý kiến của cử tri mong muốn.

<sup>9</sup> Lê Toan – Kon Tuông – Đắk Nai – Kon Tua



- Để đảm bảo việc tưới tiêu của hệ thống công trình thủy lợi và nước sinh hoạt ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021 và trong thời gian tiếp theo, UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, rà soát và xem xét bố trí nâng cấp, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên khi được phân bổ kinh phí. Đồng thời, chỉ đạo phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn, khắc phục tạm thời các vị trí bị hư hỏng để Người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo sinh hoạt và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các Tổ sử dụng nước đã thành lập trên địa bàn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác các công trình đã đầu tư trên địa bàn quản lý.

**2. Các ý kiến:** (1) **Cử tri Thôn Đăk Tung thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư, sửa chữa lại cầu tràn qua sông Pô cô tại Đăk Tung – Đăk Poi do công ty thủy điện xây dựng đã bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 9 vừa qua để nhân dân 2 thôn Đăk Tung – Đăk Poi thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản và đi lại sản xuất; (2) **Cử tri thôn 16/5:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn kinh phí nâng cấp trải thảm nhựa đường Trần phú hiện nay đã xuống cấp; (3) **Cử tri thôn Chung Năng thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư tiếp tục hoàn thành đoạn đường đi vào nhóm trong thôn Chung Năng còn một đoạn đường đất mùa mưa nhân dân đi lại, các cháu đi học rất khó khăn.

**\* Trả lời:**

- UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei; UBND xã Đăk Man rà soát đăng ký theo chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 để ưu tiên đầu tư.

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Đăk Glei về nhu cầu đầu tư là rất lớn, đặc biệt cơn bão số 9 năm 2020 đã gây thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, công trình công cộng thiết yếu, các tuyến đường, ... tổng thiệt hại dự kiến khoảng 270.026 triệu đồng<sup>10</sup>, trong khi đó kinh phí hỗ trợ khắc phục 7.121 triệu đồng<sup>11</sup>. Do kinh phí ngân sách còn hạn hẹp nên không thể đáp ứng hết nhu cầu đầu tư. Bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương đã dự kiến bố trí cho các dự án thực hiện tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 26/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Vì vậy, ý kiến đầu tư theo đề xuất của các cử tri trên là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới các nguồn kinh phí được tỉnh tiếp tục phân cấp (nếu có). Theo thứ tự ưu tiên UBND huyện sẽ xem xét thực hiện.

**3. Các ý kiến:** (1) **Cử tri thôn Long Năng và Sa Múc xã Ngọc Linh:** Đề nghị UBND huyện san ủi mặt bằng để tái định cư tập trung (thôn Long Năng) và hỗ trợ bà con vật liệu để làm mới nhà sinh hoạt cộng đồng cho 2 thôn mới sáp nhập gồm thôn Long Năng, Sa Múc hiện nay nhà rộng của 2 thôn đã hư hỏng. (2) **Cử tri thôn Long Năng xã Ngọc Linh:** Đề nghị Nhà nước san ủi mặt bằng cho thôn Long Năng tại nhóm I để nhân di dời từ nơi ở hiện tại đi đến chỗ ở mới vì chỗ ở hiện nay có nguy cơ sạt lở, không an toàn cho nhân dân.

<sup>10</sup> Thống kê tại báo cáo số 941/BC-UBND ngày 11/11/2020

<sup>11</sup> Ngân sách tỉnh hỗ trợ 6.230 triệu đồng, Quỹ cứu trợ tỉnh 90 triệu đồng và nguồn dự phòng ngân sách huyện 801 triệu đồng.

**\* Trả lời:**

Đôi với các ý kiến cử tri trên, UBND huyện xin tiếp thu, trong thời gian tới Ủy ban nhân huyện Đắk Glei sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Ngọc Linh rà soát kiểm tra hiện trạng vị trí đất để có cơ sở lập phương án sắp xếp lại bố trí dân cư trên địa bàn xã và xem xét nguồn kinh phí thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Khóa XIV và sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện biết để trả lời cho cử tri trong thời gian tới ./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- UBNDTTQVN huyện (p/h);
- CT, các PCT UBND huyện (t/d);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Y Thanh**